



บทเทศน์วันอาทิตย์

โดยพระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
9 มีนาคม 2014

บทอ่าน ปฐก 2: 7-9, 3: 1-7 ; รม 5: 12-19 ; มธ 4: 1-11

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 394, 2849

ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 175, 379

จุดเน้น สำหรับคริสตชน มหาพรตเป็นช่วงเวลาลำบาก แต่มีคุณค่าเพื่อสละตนให้ว่างเปล่า (อิสระ) และพัฒนาตน

คนส่วนมากติดดูทีวี ดูกีฬาต่างๆ เช่นเดือนที่แล้วมีแข่งขันโอลิมปิก ฤดูหนาวที่รัสเซีย นักกีฬาต้องฝึกซ้อมเป็นชั่วโมงๆ สำหรับลงแข่งขันชิงชัย เพื่อได้เหรียญที่มีราคาไม่เท่าไร เทศกาลมหาพรตเป็นเหมือนการแข่งขันชิงชัยฝ่ายจิต เราทำมากกว่า พยายามหนักกว่า เพราะเราใฝ่สิ่งเกี่ยวกับสวรรค์ เราแสวงหารางวัลที่มีคุณค่า มากกว่าเหรียญแห่งชัยชนะในกีฬาโอลิมปิก กล่าวคือ เราแสวงหาเพื่อเป็นนักบุญ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์) เราต้องเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น มิใช่เอาชนะสิ่งเล็กน้อยที่เป็นผลของบาป ดังที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับผลตามมาของบาปในบทอ่านแรกจากหนังสือปฐมกาล

พระเจ้าทรงสร้างอาดัม แต่อาดัมไม่มีชีวิตจนกระทั่งพระเจ้าทรงให้ลมหายใจ คือ พระจิตเจ้า ทุกสิ่งดีสำหรับอาดัมและเอวา พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์เอง มนุษย์เป็นอมตะ ไม่แก่ ไม่ป่วย หรือไม่ตาย มนุษย์ทำได้และรู้ทุกสิ่ง เป็นเหมือนพระเจ้า ที่สุดพระเจ้าเล่ห์มาหลอกลวงมนุษย์ว่า เขาขาดบางอย่าง ถ้ากินผลของต้นไม้ต้องห้ามนั้น เขาจะเป็นเหมือนพระเจ้า นี่เป็นเหตุผลที่จึงถูกเรียกว่า เจ้าแห่งการโกหก มันทำตามสัญญาไม่ได้ ขอบหลอกลวง อาดัมและเอวาจึงเสียพระพรยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ประทานให้

สิ่งที่ปฐมกาลไม่ได้บอกเราว่าอาดัมเอวาพยายามต่อสู้การผจญนั้นหรือไม่ นานเท่าไร กี่นาที กี่ชั่วโมง แต่ในพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่ 4 บรรยายการทำทนายของปีศาจต่อพระเยซูเจ้า ต่างกับอาดัมเอวาที่เกือบเต็มใจตอบรับการประจญ พระองค์เพิ่งได้รับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดน พระจิตเจ้าทรงนำไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ปีศาจมาทดลองพระองค์ พระองค์ทรงอ้างหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ เพื่อปฏิเสธข้อเสนอ 3 ประการของปีศาจ

ปีศาจไม่มีอำนาจใดมาให้พระเยซูเจ้า แต่มันก็เสนอ ยิ่งโกหกมากขึ้น พระเยซูเจ้าสามารถวิชนมบึงและปลาเลี้ยงประชาชนหลายพัน ปีศาจก็ขอพระองค์เปลี่ยนก้อนหินเป็นขนมปัง พระเยซูเจ้าไม่หลงกลและไม่ถูกกดดัน

พระองค์ทำได้อย่างไร พระเยซูเจ้าทรงยืนหยัดต่อหน้าการทดลองนั้นได้อย่างไร ทำไมพระองค์ทรงเข้มแข็งขณะที่เราอ่อนแอ พี่น้องคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงจำศีลอดอาหารและอดน้ำ 40 วัน พระองค์จึงสามารถตอบโต้ความชั่วร้ายและกับดักของปีศาจได้ พระเยซูเจ้ามิได้แค่ผ่านการทดสอบ พระองค์ทรงขี้ศัตรูของพระองค์ ในจดหมายถึงชาวโรม นักบุญเปาโลเปรียบเทียบและชี้ข้อแตกต่างของพลกะลั่ง และความเชื่อยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้ากับความอ่อนแอของอาดัม ในแนวคิดของนักบุญเปาโล พระเยซูเจ้าเป็นอาดัมใหม่ เกิดจากเอวาใหม่ คือ พระมารดาพรหมจารี พระองค์ถูกส่งจากสวรรค์เพื่อรวบรวมบรรดาลูกของอาดัมและเอวา ซึ่งถูกขับไล่ออกจากสวนสวรรค์ บาปแห่งความไม่เชื่อฟังของอาดัมนำความตายมาให้ การชนะบาปและความตายของพระเยซูเจ้าด้วยการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ และความวางใจในพระบิดา นำชีวิตใหม่และนิรันดร์มาให้ บาปได้เริ่มต้นที่ต้นไม้ในสวนเอเดน แต่พระเยซูเจ้าทรงทำลายบาปด้วยต้นไม้ (กางเขน) ที่เขากัลวารีโอ

มหาพรตปีนี้ พี่น้องจะทำอะไร จะเป็นเหมือนอาดัมคนเก่าหรืออาดัมคนใหม่ พี่น้องจะต่อต้านการทดลองเหมือนอาดัมคนเก่า หรือจะอดอาหารและอธิษฐานภาวนากับพระเยซูเจ้า ตลอด 40 วันในเทศกาลมหาพรตจนถึงตรีวารปีสกา เราจะพยายามเจริญชีวิตด้วยอาหาร (ฝ่ายกาย) เท่านั้น โดยไม่มีพระเจ้าในชีวิต เราจะทดสอบพระเจ้า สิ่งต่างๆ จากพระองค์ โดยเราไม่ตั้งใจอะไรเลย เราจะนมัสการพระเจ้าเหมือนที่ปีศาจได้หวังจากพระเยซูเจ้าหรือ (พี่น้องที่รัก) มหาพรตเป็นเวลา 40 วันในถิ่นทุรกันดาร เรามาที่นี่พร้อมกับพระเยซูเจ้าและเพื่อพระองค์ เรามาที่นี่เพื่อค้นหาว่าเราคือใคร ขณะที่เริ่มเทศกาลมหาพรต คล้ายกีฬาโอลิมปิกฝ่ายจิตวิญญาณ อย่าเอาตำแหน่งสุดท้ายหรือตำแหน่งกลางๆ ให้เราไปคว้าเหรียญทองกันดีกว่า

พระสังฆราชวีระ อากรณรัตน์ แปล

จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2014), หน้า 98-100.